

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, thành phố/huyện

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thị trấn/xã....!

Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa các cô, bác, anh chị cử tri...

Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp, Ban Tổ chức Hội nghị, quý cô bác, anh chị cử tri đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên chúng tôi được gặp gỡ để trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các cô, chú, bác, các anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, các cô, chú, bác, anh chị cử tri!

Tôi xin phép tự giới thiệu: Tôi tên là **VŨ THỊ LIÊN HƯƠNG**

Sinh ngày: 01 tháng 6 năm 1972.

Nơi ở hiện nay: Số 138/3 đường Lê Trung Đình, tổ 1, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi.

Khi được cử tri cơ quan, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thành phố Quảng Ngãi; các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Lý Sơn; bản thân tôi rất phấn khởi vì đây là cơ hội quan trọng để tôi có nhiều điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, tìm hiểu và chia sẻ với những băn khoăn, trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như những mối quan tâm của quý cô, bác, anh chị cử tri trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Kính thưa các cô, chú, bác, anh chị cử tri!

Những năm qua bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: biến đổi khí hậu gia tăng; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội,... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt một số kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá. Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm công nghiệp vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, có mặt chuyển biến tích cực. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự chung tay, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và tất cả người dân.

Kính thưa quý vị đại biểu, các cô, bác, anh chị cử tri!

Tôi lớn lên và trưởng thành trên chính quê hương Quảng Ngãi kiên cường; luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng, từ giáo viên dạy chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCSHCM, Công đoàn cơ sở, đến hiện nay là Hiệu trưởng. Tôi rất vui khi được tin nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Tôi nhận thức rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập pháp, là cơ quan giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân trao quyền lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Do vậy, khi được cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu làm đại biểu, tôi tâm nguyện phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tròn nhiệm vụ và trọng trách nhân dân giao phó, đáp lại lòng tin, sự tin nhiệm của cử tri. Tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tích cực học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của ĐBQH.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả hoạt động của Quốc hội; Tôi luôn chịu sự giám sát của cử tri, giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe ý kiến của cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, đời sống, giáo dục và đào tạo, v.v... đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; giúp cho việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

3. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu có tính quyết định cho nguồn nhân lực trong mọi lĩnh vực. Với vai trò là cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, trong việc thực thi Luật Giáo dục, tôi sẽ cùng cử tri giám sát hệ thống giáo dục quốc dân từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo quyền lợi người học. Đóng góp ý kiến với Quốc hội về chính sách đào tạo cán bộ, cơ hội học tập nâng cao trình độ của cán bộ địa phương và cán bộ đã và đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để có điều kiện nâng cao, trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

4. Tích cực đề xuất, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững theo hướng hiện đại, văn minh. Tích cực tham mưu với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên; coi trọng giáo dục lòng yêu nước, tự cường dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 có hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố quyết định mọi sự thành công.

5. Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là làm sao để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đó là lao động việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp; nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt ưu tiên đến người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn. Kiến nghị Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển, xây dựng nông thôn mới và quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn; chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho nhà giáo, công nhân viên, người lao động; chính sách đặc thù cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng... Quan tâm đến công tác phân luồng, dạy nghề và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên để các em có nhiều cơ hội có việc làm, lập nghiệp trên chính quê hương mình. Thực hiện tốt bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ, chăm sóc, bảo vệ người già, trẻ em.

Tôi luôn tâm niệm, ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; nỗ lực thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của ĐBQH, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý vị đại biểu; các cô, chú, bác, anh chị cử tri. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri để có cơ hội, điều kiện thực hiện Chương trình hành động của mình. Kính chúc quý vị đại biểu; các cô, chú, bác, anh chị cử tri nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người viết

Vũ Thị Liên Hương